

Giáng Sinh cũng là mùa tặng quà nhưng phải nhớ rằng những quà tặng đó khi nhận được món quà quý nhất Thiên Chúa đã tặng cho nhân loại. Chúa Giêsu là món quà đó. Giáng Sinh kể niềm ngày Đấng Chúa Trời ban món quà cứu rỗi cho con người chúng ta vì Đấng Chúa Trời yêu thương chúng ta gian dối đã ban Con Mồ hôi Ngài, huyết cho huyết ai tin Con yêu không bị vòng những đấng của sự sống vĩnh hằng. Món quà đã ban phát ra nhưng chúng ta có đưa tay ra nhận không là một việc khác. Quà chỉ có ý nghĩa khi được nhận. Thiên Chúa không ban cho chúng ta món quà chúng ta muốn nhưng món quà chúng ta cần. Đi tìm một chúng ta cần là nhận cứu rỗi, là được giải thoát khỏi tội lỗi. Con người sống tiếp tục sống trong công cùm tội lỗi nếu không tiếp nhận nhận cứu rỗi của Thiên Chúa. Các vị quốc vương chúng ta có lo ân xá cho tù nhân hàng năm hay vào những dịp đặc biệt. Lo ân xá ban ra mà ta không nhận sống chúng ta có ý nghĩa gì. Chúa Giêsu đã giáng trần và làm tất cả những gì cần làm để cứu chúng ta. Chúa vô tội nhưng đã chịu chết thay cho ta. Bên án xử ra chúng ta phải mang những Chúa Giêsu đã lãnh tội. Chúng ta chịu chết tiếp nhận với đức tin chân thành là kinh nghiệm nhận tha tội. Quà dành sống đó nhưng ta không nhận nên không thể kinh nghiệm những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Giáng Sinh cũng là mùa yêu thương. Chúng ta thường nói tất cả những ba ngày Tết, đây mùa Giáng Sinh ai cũng có vui mừng rầy, dãi dãi, nhân huyết huyết. Đó cũng là một truyện tình tặng tiếp của Giáng Sinh phát xuất từ tình yêu cao quý của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện qua việc Chúa Giêsu giáng sinh. Thánh Kinh dạy: Tình yêu Thiên Chúa đã được thể hiện ra trong đời này: Thiên Chúa đã sai Con Mồ hôi Ngài đến thế gian để chúng ta nhận Con của Ngài mà được sống (Thánh I Gioan 4:9). Mùa Giáng Sinh là mùa yêu thương vì Giáng Sinh phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nhân loại tội lỗi, phạm lỗi, chúng ta tội Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban Chúa Giêsu cho nhân loại. Nói đúng hơn Thiên Chúa đã mang lấy hình hài, thể xác con người chúng ta, trở nên giống như con người để thông cảm và hòa cảm với chúng ta và cùng gánh tội của chúng ta để chịu chết thay cho chúng ta trên thập giá. Chúng ta nói nhiều đến việc Chúa Giêsu ra đời, nhưng trọng tâm của cuộc đời Chúa Giêsu không phải là Chúa ra đời nhưng là Chúa chịu chết thay cho nhân loại. Bêlem nơi Chúa ra đời, không quan trọng bằng Gô-gô-tha, nơi Chúa chịu chết. Máng cỏ Chúa nằm lúc sinh ra không quan trọng bằng thập giá Chúa chịu chết vì tại đây công chính và tình yêu của Thiên Chúa đi đến với nhau. Công chính đòi hỏi án phạt và Chúa Giêsu đã lãnh án phạt đó để công chính và tình yêu được thể hiện mãi: án phạt được thể hiện mà tình yêu vẫn không sống chết. Những tình yêu nào cũng vậy, đều đòi hỏi một đáp ứng. Chúa yêu chúng ta nhưng chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu Thiên Chúa?

Lời Chúa dạy: Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Thiên Chúa đã đi trước để cứu, đã đến với con người trước và Ngài chỉ để đáp ứng của chúng ta. 2,000 năm đã trôi qua và Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi đến. Chúa phán: Nay Ta đến ngoài của mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta (Khởi Huyền 3:20). Những ánh đèn Giáng Sinh, những quà tặng, tình thân yêu thương trong mùa lễ, những tấm thiệp Giáng Sinh, những bài báo, những ca khúc và các tiếng nói Bên nghe gì nếu, tất cả đều là

Truyện Thờng Giáng Sinh

Tác Giả: M&#c s&# Nguy&#n Th&#

Thứ Hai, 20 Tháng 12 Năm 2010 22:23

nh&#ng ti&#ng g&#c&#a cho B&#n bi&#t Chúa yêu th&#ng và mu&#n b&#c vào cu&#c đ&#i c&#a B&#n đ&# B&#n kinh nghi&#m tình yêu c&#a Thiên Chúa. M&#c đích Chúa đ&#n tr&#n gian là đ&# chúng ta nh&# Ng&#i Con mà đ&#c s&#ng. S&#ng đây là s&#ng th&#t, s&#ng v&#i t&#t c&# ý nghĩa c&#a đ&#i s&#ng.

Mùa Giáng Sinh đã đ&#n v&#i nh&#ng truy&#n th&#ng hay đ&#p nh&# trang hoàng hoa đèn nh&#c đ&#n ánh sáng Thiên Chúa đ&#n cho nhân lo&#i; t&#ng quà cho nhau nh&#c đ&#n món quà đích th&#c là &#n c&#u r&#i Đ&#c Chúa Tr&#i ban cho con ng&#i. Giáng Sinh cũng là mùa c&#a tình th&#ng, b&#t đ&#u v&#i tình th&#ng c&#a Thiên Chúa th&# hi&#n qua vi&#c Chúa Giêsu giáng tr&#n, ch&#u ch&#t vì t&#i c&#a nhân lo&#i. T&#t c&# nh&#ng truy&#n th&#ng hay đ&#p đó s&# đ&# dàng bi&#n thành nh&#ng thông l&# h&#ng năm mà không còn ý nghĩa. Đ&# th&#t s&# s&#ng v&#i nh&#ng truy&#n th&#ng t&#t đ&#p c&#a Mùa Giáng Sinh, chúng tôi m&#i B&#n dành ra vài phút và t&# h&#i: Ph&#i ch&#ng Giáng Sinh ch&# là m&#t ngày l&# nh&# bao nhiêu ngày l&# khác hay nó ph&#i mang m&#t ý nghĩa nào đ&#c bi&#t? N&#u không thì Chúa Giêsu đã ph&#i giáng sinh đ&# ch&#u ch&#t làm gì? Ti&#ng g&#c&#a m&#i g&#i c&#a Thiên Chúa v&#n ti&#p t&#c. &#c gì B&#n s&# tìm đ&#n v&#i Chúa, đ&#t lòng tin n&#i Ngài đ&# Giáng Sinh không còn là m&#t thông l&# h&#ng năm mà s&# là m&#t kinh nghi&#m t&#i vui su&#t c&# cu&#c đ&#i.

M&#c s&# Nguy&#n Th&#

Ch&#ng Trình Phát Thanh Tin Lành